

- 09:16 [สมาคมทิวทัศน์กาล ฮาร์ริวต่นกสทช.ใกล้เดดไลน์จ่ายค่าไลเซน หลังยังไม่มีการสั่งม.44/กสทช.เพียงมีเวลา 90 วัน](#) นายจตุกร ตันทลสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมาการ...
- 08:58 [\(เพิ่มเติม\) รอง ผบ.ตร. เตรียมความพร้อมรับมือกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง ยันบังคับใช้กฎหมาย 100% พร้อมรับมือกลุ่มฮาร์ดคอร์ ระวังมือที่สาม](#) wa.ต.อ.ศรวิ...
- 08:56 [เงินหยวนแข็งค่าแตะ 6.3799 หยวนต่อดอลลาร์เข้าวันนี้](#) China Foreign Exchange Trading System (CFETS) รายงานว่า เงินหยวนแข็งค่าขึ้น 0.53% แตะ 6.37...
- 08:55 [ตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่บวกเข้านี้ บักลงทุนคลายวิตกสงครามการค้าจีน-สหรัฐ](#) ตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในเช้าวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนคล...
- 08:53 [สหรัฐคว่ำบาตรเวเนซุเอลารอบใหม่ ขณะประกาศไม่ยอมรับ "มาดูโร" คว่ำชัยเลือกตั้งประธานาธิบดี](#) คณะทำงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐ ประกาศ...



D มั่นใจรายได้-กำไรปีนี้ทำนิวไฮ รับ 2 ดีลซื้อกิจการ-นท.ต่างชาติใช้ บริการมากขึ้นหลังบาทอ

infoquest

[G+](#) [Like](#) [Share](#) Sign Up to see what your friends like.

[ข่าวหุ้น-การเงิน](#) สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- จันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 10:40:06 น.

ทพ.พรศักดิ์ ตันตาปกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เดนทิล คอร์ปอเรชั่น (D) เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานในปี 61 คาดว่าจะทำสถิติสูงสุดใหม่ทั้งในส่วนของการรายได้และกำไร โดยได้รับปัจจัยหนุนหลักมาจากฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้น หลังจากบริษัทได้เข้าซื้อกิจการ 3 คลินิกใหม่ ซึ่งเริ่มรับรู้รายได้ไปแล้วตั้งแต่เดือน มี.ค.ที่ผ่านมา ผนวกกับบริษัทเข้าซื้อกิจการธุรกิจเกี่ยวกับวัสดุ และอุปกรณ์ด้านทันตกรรม มูลค่าลงทุนกว่า 250 ล้านบาท เพื่อเข้ามาต่อยอดธุรกิจเดิม ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน หนุนอัตรากำไรขึ้นต้นกลุ่มธุรกิจปรับตัวดีขึ้น



[เทสโก้ กระเพาะปลา 8](#)



[รายการ฿ 78.00](#) [ทาเบร. ภาเมะอบแห้ง 50กรัมเพิ่มรายการ฿ 79.00](#)



"ทั้ง 2 ดีลที่เกิดขึ้นในปีนี้ ถือเป็นตัวแปรที่สำคัญที่จะผลักดันผลการดำเนินงานในปีนี้ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการเพิ่มฐานลูกค้า และช่วยลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจให้กับกลุ่มบริษัท ซึ่งจะเริ่มเห็นชัดเจนตั้งแต่ไตรมาส 2-3 ของปีนี้ เป็นต้นไป"ทพ.พรศักดิ์ กล่าว

นอกเหนือจากปัจจัยหนุนทั้ง 2 ประเด็นที่จะทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทเติบโตอย่างโดดเด่นตั้งแต่ไตรมาส 2 ของปีนี้ ยังมีตัวแปรที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ขณะนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มเข้ามาใช้บริการมากขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยได้รับปัจจัยหนุนจากค่าเงินบาทที่เริ่มอ่อนค่า ทำให้กำลังซื้อของชาวต่างชาติมีมากขึ้น และการทำการตลาดเชิงรุก

ปัจจุบัน บริษัทมีศูนย์ทันตกรรมและคลินิกทันตกรรมทั้งหมด 16 สาขา ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ 14 สาขา และภูเก็ต 2 สาขา ดำเนินการภายใต้ "BIDC" 1 สาขา, "Dental Signature" 4 สาขา "Smile Signature" 8 สาขา และ "Dental Planet" 3 สาขา

ในส่วนของการลงทุนก่อสร้างโรงพยาบาลทันตกรรมเอกชนเฉพาะทาง ย่านเพลินจิต มูลค่ากว่า 450 ล้านบาท ขณะนี้มีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ และพร้อมเปิดให้บริการในไตรมาส 2/62 ซึ่งโรงพยาบาลดังกล่าวเน้นกลุ่มลูกค้าตลาดบน กลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ ชาวไทยที่มีรายได้ระดับปานกลางถึงบน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อเป็นอย่างมาก และทำให้บริษัทก้าวขึ้นสู่ความเป็นเบอร์หนึ่งในธุรกิจทันตกรรมของเมืองไทย และคาดว่าจะรายได้และกำไรในช่วง 5 ปีข้างหน้า เติบโตอย่างก้าวกระโดดตามแผนงานที่วางไว้

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในไตรมาส 1/61 มีรายได้รวม 125.57 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 11.03 ล้านบาท

--อินโฟเควสท์ โดย วิลาวลัย พงษ์พิทักษ์/ศศิธร โทร.02-2535000 ต่อ 345 อีเมล: sasithorn@infoquest.co.th--

ADVERTISEMENT